

**ชื่อการศึกษา** คั่นคว่ำอิสระ พุทธิกรรมกรท่งเที่ยวภายในประเทศของนักท่งเที่ยวชาวไทย กรณีสึกษาในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**ผู้ศึกษา** ร้อยดำรจเอกชั้ววัฒน์ สืบหิ้ว ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต **อาจารย์ที่ปรึกษา** รองศาสตราจารย์ ดร. รานี อธิชั้วกุล **ปีการศึกษา** 2546

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่งเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่งเที่ยว ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่งเที่ยวชาวไทย ในการเดินทางมาท่งเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน ในอนาคต และ 3) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแหล่งท่งเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่งเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่งเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน และเข้าพักค้างคืนในโรงแรม กลุ่มที่ 1- 3 รวม 236 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ (จำนวน) ร้อยละและ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window

ผลการวิจัยพบว่า นักท่งเที่ยวที่เดินทางไปท่งเที่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 29 ปี ระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี สถานภาพการทำงานเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างบริษัท มีรายได้ระหว่าง 6,000 - 14,999 บาท มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) มีวัตถุประสงค์ในการมาเที่ยวเพื่อการพักผ่อน โดยแหล่งท่งเที่ยวที่เป็นแรงจูงใจในการเดินทางมาท่งเที่ยว คือทะเลและเกาะ มีมูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาท่งเที่ยวจากคำชักชวนจากเพื่อนหรือญาติ ในการเดินทางนิยมใช้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกับกลุ่มครอบครัวและญาติ นิยมรับประทานอาหารตามร้านอาหารธรรมดา และจะพักค้างคืนพักค้างคืน ประมาณ 2 คืน นักท่งเที่ยวเคยมาท่งเที่ยวในเขตหัวหินในรอบปีถึง 2 ครั้ง และจะกลับมาเที่ยวอีกโดยสถานที่ที่ต้องการที่จะไปเที่ยวในอนาคต คือ ทะเลและหาดหัวหิน นักท่งเที่ยวต้องการให้มีการปรับปรุงถนนและสถานที่จอดรถ การจัดระเบียบจราจรให้มีความคล่องตัว และการรักษาความสะอาดแหล่งท่งเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะชายหาดหัวหิน

**คำสำคัญ** พุทธิกรรมกรท่งเที่ยว นักท่งเที่ยวชาวไทย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์